

Lễ Kính Nhớ Đức Giêsu chịu phép rửa = BẮT ĐẦU CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

- ⇒ Đây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lẽ luật người. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”. (Is 42:1-4. 6-7)
- ⇒ Trong những ngày ấy, Phê-rô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Ít-ra-en, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Ki-tô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi đầu từ Ga-li-lê-a, sau khi Gio-an đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giê-su thành Na-da-rét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xúc dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”. (Cv 10:34-38)



⇒

⇒ Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng: “Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giê-su từ Na-da-rét xứ Ga-li-lê-a đến và chịu phép rửa bởi Gio-an ở sông Gio-đan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. (Mc 1:6b-11)

== Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Thiên Chúa Cha và Thần Khí đã đích thân hân hoan loan báo cho toàn thể nhân loại : giờ đã đến! Ơn cứu độ tràn ngập trần gian qua "Người Con hằng yêu dấu", Đức Giêsu Kitô.

== Chắc hẳn khi "bầu trời mở ra", có rất nhiều người đứng trên bờ sông Gio-đan với Gioan người-làm-phép-rửa : các môn đệ thân tín của Gioan, dân chúng túa đến nghe Gioan giảng dạy và xin Gioan làm phép rửa, các luật sĩ và tư tế, v.v....

Nhưng

+ có mấy ai "thấy" Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống như hình dáng chim bồ câu ?

+ có mấy ai "nghe" tiếng từ trời phán : "Đây là Con Ta hằng yêu dấu"?

== Và trong số những người "thấy" và "nghe" đó, có mấy ai "hiểu" và nhận ra Giêsu chính là Đức Kitô - Người Con yêu mến của Đức Chúa Cha, Ngôi Lời mặc xác phàm đến-ở-với-chúng-ta để đem ơn cứu độ, đem "Bình An dưới thế cho người Chúa thương", "Đấng xóa bỏ tội trần gian" - như Gioan Tẩy Giả (Gioan 1:29) không nhỉ? Quả thật, trong 3 năm Đức Giêsu rao khắp các miền/vùng rao giảng Tin Mừng, đám đông dân chúng tuôn đổ theo Người, đã "thấy" tận mắt "nghe" tận tai bao nhiêu là phép lạ: nào là đuổi quỷ, nào là chữa người phong cùi, nào là kẻ mù thấy được người câm nói được người chết dù đã chôn trong mồ cũng được sống lại, nào là hóa bánh từ 5 chiếc và 2 con cá ra nhiều, thật nhiều để nuôi đám đông trên 5 ngàn người, v.v... thế mà đến ngày bị xử án, cũng chính đám đông đó hòa theo những thầy tư tế, luật sĩ để khăng khăng "đóng đinh nó vào thập giá!"

== Trong cuộc sống thực tế, nhất là trong tuần vừa qua (từ ngày 6 tháng 1 đến nay với biến cố "động trời" xảy ra ngay tại thủ đô nước Cờ Hoa) trước một biến cố xảy ra trong gia đình hay trong xã hội, chúng ta thường "thấy", "nghe", và "hiểu" rồi "lượng giá" biến cố đó theo tâm tư nguyện vọng của mỗi một chúng ta :

- điều mỗi người chúng ta "muốn thấy" thì sẽ được thấy,
- điều mỗi người chúng ta "muốn nghe" thì sẽ được nghe,
- điều mỗi người chúng ta "muốn hiểu" thì sẽ được hiểu,
- điều mỗi người chúng ta "mong muốn" thì chúng ta sẽ lượng giá phù hợp với nhu cầu sở thích.

+++ Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, Ngài đã tỏ Mình hữu hình ngày Đức Giêsu chịu phép rửa để cho nhân loại chúng con "nhận biết" Đức Giêsu chính là Đấng Ki-tô đến ở-với-loài-người để cứu độ chúng con. Kính xin Ngài ngự đến trong lòng mỗi người chúng con, ban ơn giúp sức chúng con "biết nhận đúng và thi hành Thánh Ý Thiên Chúa được biểu lộ qua những biến cố, sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày".
AMEN